



### บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนงาน กสทช. สุกัญญา กลางณรงค์ โทร. ๕๐๖๒, ๕๐๖๗

ที่ สทช. ๑๐๐๓.๙/ ๒๑๙ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขอเปิดเผยความเห็นและมติในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔๓/๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗

เรียน ประธาน กสทช.

สืบเนื่องจากการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔๓/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ ในการพิจารณาวาระที่ ๔.๑๕ เรื่องผลการประชุมทำความเข้าใจกับผู้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับการออกอากาศรายการโทรทัศน์ ดิฉันได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าจะจัดส่งความเห็นเพื่อบันทึกในรายงานการประชุม กสทช. ดังนี้

“ดิฉันขอสงวนความเห็นในการพิจารณาวาระนี้เป็นกรรมการผู้ดูแลในเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชน เนื่องจากเห็นว่า ปัจจุบันได้มีการจัดตั้งรัฐบาลขึ้นภายหลังการรัฐประหาร และการบริหารประเทศยังดำเนินไปโดยที่ไม่มีพรรคการเมืองฝ่ายค้านในรัฐสภา ประกอบกับประเทศอยู่ในทิศทางที่กำลังแสวงหาและวางแนวทางเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยในมิติต่างๆ ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวนี้ การวิพากษ์วิจารณ์นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองเป็นพื้นฐานสำคัญในการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนของสังคมเพื่อนำพาประเทศไปสู่สังคมประชาธิปไตย โดยสื่อมวลชนเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่ตรวจสอบนโยบายต่าง ๆ ดังนั้น การรับประกันสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น จึงเป็นสิ่งที่องค์กรกำกับดูแลพึงตระหนักด้วยการสร้างบรรยากาศที่เอื้อให้สื่อมวลชนได้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบนโยบายสาธารณะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมืองแทนการสร้างบรรยากาศแห่งความหวาดกลัวโดยการใช้อำนาจเกินกว่าที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปกติ

ดิฉันจึงเห็นว่า กสทช. ควรต้องวางกรอบให้ชัดเจนในเรื่อง “การใช้ถ้อยคำอันนำไปสู่ความเกลียดชัง” (Hate Speech) และขอบเขตของภาวะที่เรียกว่า “การปลุกเร้าทางการเมือง” โดยการเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วน รวมทั้งสื่อมวลชนได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเพื่อกำหนดกติกาของสังคมในการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนอย่างมีอิสระ อีกทั้งยังเห็นว่า กสทช. ในฐานะองค์กรกำกับดูแลด้านสื่อควรแสวงหาแนวทางในการส่งเสริมให้สื่อสามารถทำงานได้ตามบทบาทหน้าที่เฉกเช่นเดียวกับในช่วงสถานการณ์การเมืองปกติ ดังนั้น ขั้นตอนในการพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการฯ จึงควรได้รับการดำเนินการตามขั้นตอน นับตั้งแต่การตกเดือน การปรับ แทนที่จะใช้การพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตโดยทันที”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำความเห็นของดิฉันบันทึกในรายงานการประชุม กสทช. ด้วย

วัน ๑๓ ต.ค.

นางสาวสุกัญญา กลางณรงค์

(นางสาวสุกัญญา กลางณรงค์)

กสทช.

๒๕๕๗ ๒๐๑๒๒๒๒ กสทช.

- น.ส.กสทช. พิณฑกร  
ดิฉันเป็นประธานที่ก่อเรื่อง

พ.ต.

(โกเมธ ประทีปทอง)

กสทช.

- ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๗

๐๓ ต.ค. ๒๕๕๗

พ.ต. น.ส.กสทช.